



# Tài liệu

## Định hướng sinh hoạt chi đoàn (Lưu hành nội bộ)

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH QUẢNG TRỊ

Tháng  
10/2022

### Trong đó:

1. Học tập và làm theo lời Bác
2. Một số hoạt động tiêu biểu đã diễn ra
3. Các hoạt động trọng tâm tháng 10/2022
4. Theo dòng lịch sử
5. Một số văn bản mới ban hành
6. Tuổi trẻ tham gia quảng bá văn hóa, lịch sử, du lịch, tiềm năng phát triển tỉnh Quảng Trị
7. Thanh niên với pháp luật
8. Định hướng sinh hoạt chi đoàn tháng 11/2022

Thiết kế nội dung: Ban Xây dựng Đoàn Tỉnh Đoàn Quảng Trị

**Phần 1:**  
**HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC**  
**Tăng cường giáo dục và rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay**

-----

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên có vị trí, vai trò quan trọng và luôn mang tính thời sự. Trước tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” như hiện nay thì tăng cường giáo dục và rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ vừa cơ bản, lâu dài, vừa cấp bách trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người nhấn mạnh, đề Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là đạo đức, là văn minh, mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Trong Di chúc, Người căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”(1).

**Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng**

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ nhấn mạnh đạo đức là cái gốc của con người trong mọi thời đại, mà còn đưa ra khái niệm đạo đức mới, với nội dung mới, phản ánh đạo đức ở tầm cao hơn, rộng hơn, sâu sắc hơn, đó là đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Người chỉ rõ, đạo đức cách mạng làm nên sức mạnh của Đảng và là một nhân tố quan trọng bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức bắt nguồn từ những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam được hình thành, phát triển trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đó còn là sự vận dụng và phát triển sáng tạo đạo đức cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin; sự tiếp thu và phát triển những tinh hoa văn hóa, đạo đức của nhân loại mà Người đã tiếp cận được trong quá trình hoạt động cách mạng đầy gian lao, thử thách, vì mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Đối với cách mạng Việt Nam, sự đòi hỏi về đạo đức còn cao hơn, bởi cách mạng Việt Nam phải tiến hành trong một hoàn cảnh đặc biệt: Tiến hành ở một nước nông nghiệp lạc hậu và phải đương đầu với các thế lực thù địch, phản động nhất, xảo quyệt nhất. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Cách mạng nhất định sẽ thành công, nhưng thành công nhanh hay chậm, mức độ thành công lớn hay nhỏ... tùy thuộc vào đạo đức cách mạng của những người làm cách mạng, trình độ giác ngộ cách mạng và ý chí chiến đấu của quần chúng nhân dân. Người nhấn mạnh: “Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”(2). “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”(3).

Đề cao vai trò của tư tưởng, tinh thần, đạo đức cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Có người nói: Lúc này mà xem trọng tinh thần tư tưởng là không duy vật biện chứng. Các cô, các chú có biết vì sao mà cách mạng của ta thành công

không? Vì tinh thần. Lúc bấy giờ thực dân, phong kiến có công an, quân đội, cảnh sát, chính quyền - tất cả, Đảng ta chỉ có hai bàn tay không. Vì sao ta thành công? - Vì ta đoàn kết! Lấy gì mà đoàn kết? Lấy tinh thần!”(4).

Với tinh thần ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng và trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Người không ngừng giáo dục những phẩm chất đạo đức cách mạng cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đạo đức cách mạng, một mặt, là một yêu cầu tất yếu của sự nghiệp cách mạng trước đây cũng như hiện nay; mặt khác, là điều kiện tiên quyết cho sự thành công của những người lãnh đạo. Trong lịch sử các nước phương Đông nói chung, Việt Nam nói riêng, những vị vua nắm quyền trị nước cũng như những lãnh tụ dân tộc muốn lãnh đạo được nhân dân và được nhân dân tin theo, đều phải là những người gương mẫu về đạo đức.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cả cuộc đời mình phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới. Bản thân Người nêu cao tinh thần tự tu dưỡng, rèn luyện, thực hành đạo đức cách mạng - những phẩm chất đạo đức cao đẹp, trong đó bao hàm nhiều giá trị mới, tích cực và tiên bộ. Người quan niệm đạo đức cách mạng là nền tảng tạo ra động cơ hành động đúng đắn, tạo ra ý chí, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của người cách mạng. Từ đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi đạo đức cách mạng là gốc của người cách mạng. Có đạo đức cách mạng thì gặp khó khăn, gian khổ, thất bại không rụt rè, lùi bước, khi gặp thuận lợi, thành công vẫn giữ vững tinh thần chất phác, giản dị, khiêm tốn; lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt chứ không kèn cựa về mặt hưởng thụ, không công thần, không quan liêu, không kiêu ngạo, không hủ hóa. Người chỉ rõ: “Vì lợi ích chung của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc và của loài người mà không ngần ngại hy sinh tất cả lợi ích riêng của cá nhân mình. Khi cần, thì sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình cũng không tiếc. Đó là biểu hiện rất rõ rệt, rất cao quý của đạo đức cách mạng”(5).

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai trò, tác dụng cũng như những biểu hiện cao quý của đạo đức cách mạng và chứng thực điều đó qua tấm gương của những chiến sĩ cộng sản tiền bối đã làm nên truyền thống vẻ vang của Đảng, của cách mạng: “Trong Đảng ta, các đồng chí Trần Phú, Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Minh Khai và nhiều đồng chí khác đã vì dân, vì Đảng mà oanh liệt hy sinh, đã nêu gương chói lọi của đạo đức cách mạng chí công vô tư cho tất cả chúng ta học tập”(6).

Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao cả hai mặt đức và tài ở mỗi con người. Trong mối quan hệ giữa đạo đức và tài năng, Người khẳng định đạo đức là gốc, quyết định sức mạnh tinh thần to lớn của con người, sức mạnh của đoàn kết dân tộc; nhờ đó mà đạo đức, nhất là đạo đức cách mạng, góp phần to lớn vào sự thành công của cách mạng nước ta. Chính vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng giáo dục, rèn luyện đạo đức nói chung cũng như đạo đức cách mạng nói riêng cho mọi người, trước hết là cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tựu trung lại, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng gồm những điểm cơ bản sau đây:

#### **Một là, phẩm chất trung với nước, hiếu với dân.**

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây là phẩm chất quan trọng nhất, bao trùm nhất và chi phối các phẩm chất khác. Từ quan niệm đạo đức cũ “trung với vua, hiếu với cha mẹ” trong xã hội phong kiến phương Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa vào đó một nội dung mới, cao rộng hơn là “trung với nước, hiếu với dân”. Người khẳng định: “Trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”(7). Chỉ dẫn đó của Người vừa là lời kêu gọi hành động, vừa là định hướng chính trị, đạo đức cho mỗi người Việt Nam, không chỉ trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, mà còn lâu dài mãi mãi về sau.

### **Hai là, tình yêu thương con người.**

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về tình yêu thương con người rất toàn diện và độc đáo. Người xác định tình yêu thương con người là một phẩm chất cao đẹp nhất trong tình cảm đạo đức của loài người. Người luôn dành tình yêu thương rộng lớn cho những người cùng khổ, những người lao động bị áp bức, bóc lột. Ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình yêu thương đồng bào, đồng chí rất bao la, sâu rộng và toàn diện, không phân biệt vùng, miền, trẻ, già, trai, gái..., hễ là người Việt Nam yêu nước thì đều có chỗ trong tấm lòng nhân ái của Người. Tình yêu thương con người của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn thể hiện ở tấm lòng bao dung cao cả của một người Cha, đặc biệt là đối với những người phạm phải sai lầm, khuyết điểm. Người căn dặn: “Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng. Ta phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa Xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng. Đối với những người có thói hư tật xấu, trừ hạng người phản lại Tổ quốc và nhân dân, ta cũng phải giúp họ tiến bộ bằng cách làm cho cái phần thiện trong con người nảy nở để đẩy lùi phần ác”(8). Chính vì vậy, trong Di chúc thiêng liêng để lại cho muôn đời sau, Người căn dặn Đảng: “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”(9); mỗi cán bộ, đảng viên luôn luôn chú ý đến tình yêu thương con người.

### **Ba là, các đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.**

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cần tức là lao động cần cù, siêng năng, sáng tạo, có kế hoạch, có năng suất cao, với tinh thần tự lực cánh sinh, không lười biếng, không ỷ lại, không dựa dẫm. Kiệm tức là tiết kiệm sức lao động, thì giờ, tiền của của dân, của nước, của bản thân mình; phải tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ, vì nhiều cái nhỏ cộng lại thành cái to. Kiệm còn có nghĩa là không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi, không phô trương, hình thức, không liên hoan, chè chén lu bù. Liêm tức là luôn luôn tôn trọng, giữ gìn của công và của dân, không xâm phạm một đồng xu, hạt thóc nào của Nhà nước, của nhân dân; phải trong sạch, không tham lam, không tham địa vị, không ham tiền tài, không tham sung sướng, không ham người tâng bốc mình, nhờ đó mà quang minh, chính đại, không bao giờ hủ hóa. Chính nghĩa là không tà, thẳng thắn, đứng đắn; đối với mình thì không tự cao, tự đại, luôn chịu khó học tập, cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân mình; đối với người thì không nịnh hót người trên, không xem khinh người dưới, luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, không dối trá, lừa lọc; đối với việc thì đề việc công lên trên, lên trước việc tư, việc nhà. Chí công vô tư tức là “làm việc vì sự nghiệp chung, đặt lợi ích công lên trên hết, trước hết; không tư lợi, vụ lợi, không vì lợi ích riêng”(10). Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, khi hưởng thụ thì mình phải đi sau, phải “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, mỗi người, nhất là những người có vị trí ảnh hưởng đối với xã hội, cộng đồng, phải luôn phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và thực hành theo bốn đức tính: cần, kiệm, liêm, chính; thiếu một đức tính cũng không thể thành người. Bởi, “Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông/Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc/Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính/Thiếu một mùa, thì không thành trời/Thiếu một phương, thì không thành đất/Thiếu một đức, thì không thành người”(11).

### **Bốn là, tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng.**

Đó là tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên bằng một câu thơ “Quan sơn muôn dặm một nhà/Bốn phương vô sản đều là anh em!”(12), là tinh thần đoàn kết giữa những người cộng sản với các dân tộc bị áp bức và nhân dân lao động trên thế giới mà Người đã dày công vun đắp bằng thực tiễn hoạt động cách mạng của mình và bằng sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc. Đó cũng là tinh thần đoàn kết, hợp tác và hữu nghị của nhân dân Việt Nam với tất cả nhân dân

tiến bộ trên toàn thế giới, vì mục tiêu hòa bình, công lý, tiến bộ xã hội và độc lập dân tộc.

Đánh giá cao vai trò của đạo đức cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra tiêu chí của một người cán bộ tốt, đó là người cán bộ phải vừa có tài, vừa có đức, trong đó, đức là gốc. Chính Người là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, là kết tinh tất cả những phẩm chất tốt đẹp nhất của người Việt Nam và những phẩm chất đạo đức cộng sản cao quý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Những quy tắc đạo đức mà Người nêu ra đã trở thành vũ khí tinh thần mạnh mẽ của cả dân tộc ta trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội, vì hòa bình, hợp tác và hữu nghị với tất cả các dân tộc trên thế giới. Trong suốt 53 năm thực hiện Di chúc của Người, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng tiếp tục là ngọn đuốc soi đường, dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của đất nước ta, nhất là trong bối cảnh mới hiện nay.

### **Tiếp tục tăng cường giáo dục và rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới**

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Để mỗi cán bộ, đảng viên luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức tốt đẹp của mình, giác ngộ lý tưởng cách mạng, vững vàng trong mọi điều kiện, môi trường xã hội khác nhau thì cùng với sự tự giác rèn luyện, phấn đấu, còn phải cần đến sự giúp đỡ, kiểm tra, giám sát của Đảng. Đặc biệt, trong điều kiện Đảng trở thành đảng cầm quyền, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Người coi là công việc càng phải tiến hành thường xuyên, liên tục hơn. Với nhãn quan đặc biệt nhạy bén về chính trị, Người đã nhìn nhận rõ tính hai mặt vốn có của quyền lực: Một mặt, quyền lực có sức mạnh to lớn để cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới nếu biết sử dụng đúng; mặt khác, quyền lực cũng có sức phá hoại ghê gớm nếu người nắm quyền lực bị thoái hóa, biến chất, sa vào con đường tham muốn quyền lực, chạy theo quyền lực, tranh giành quyền lực; lợi dụng quyền lực để lạm quyền, lộng quyền, biến quyền lực của nhân dân thành đặc quyền, đặc lợi của cá nhân... Vì vậy, Đảng phải đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để ngăn chặn, đẩy lùi và liên tục tẩy trừ mọi tệ nạn do sự thoái hóa, biến chất của cán bộ, đảng viên gây ra, trong điều kiện Đảng cầm quyền, lãnh đạo toàn diện Nhà nước và xã hội. Nhận thức rõ sự tác động qua lại giữa vai trò lãnh đạo của Đảng và môi trường xã hội, cũng như những đổi thay có thể diễn ra trong nhân cách cùng ý thức và hành vi đạo đức của cán bộ, đảng viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi đến một nhận định mang tính triết lý và thực tiễn sâu sắc, có giá trị to lớn trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”(13). Đây chính là lời cảnh tỉnh sâu sắc đối với các đảng cộng sản cầm quyền, đối với mỗi đảng viên cộng sản, nhất là những đảng viên cộng sản có chức, có quyền, giữ các vị trí then chốt trong bộ máy nhà nước.

Qua hơn 35 năm đổi mới, với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Việc thực hành dân chủ trong Đảng và trong xã hội có bước chuyển biến tích cực, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy. Đa số cán bộ, đảng viên tích cực trau dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, tiên phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo trong công tác, đóng vai trò nòng cốt trong công cuộc đổi mới. Tuy nhiên, trước những tác động của nhiều nhân tố khách quan và chủ quan, trong đó có mặt trái, mặt tiêu cực của nền kinh tế thị trường, toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, sự phát triển của khoa học và công nghệ... một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Nhận định những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, ngay từ Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII



(tháng 1-1994), Đảng đã chỉ ra những biểu hiện của tình trạng này và coi đó là một trong bốn nguy cơ đối với cách mạng Việt Nam(14). Tại các kỳ Đại hội Đảng và nhiều hội nghị Trung ương tiếp theo, Đảng có những đánh giá thẳng thắn về các nguy cơ này; trong đó, nổi lên các biểu hiện đáng lo ngại là: Những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa” trong nội bộ, phai nhạt lý tưởng, niềm tin đối với Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt nguy hiểm là sự “trôi dạt” của chủ nghĩa cá nhân, lối sống vị kỷ, vụ lợi, chạy theo các giá trị vật chất, xem thường các giá trị tinh thần; chỉ lo vun vén cho cá nhân mà thờ ơ, lảng tránh trách nhiệm với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Tính trung thực (cả trong tư tưởng, chính trị và đạo đức) của không ít cán bộ, đảng viên bị suy giảm nghiêm trọng. Nói không đi đôi với làm. Kèn cựa địa vị, tranh chức tranh quyền, bằng mọi thủ đoạn để tìm kiếm các mối quan hệ, liên kết “lợi ích nhóm” bất chính “lợi mình hại người”, dùng tiền bạc do tham nhũng để mua chức, mua danh, bất chấp cả liêm sỉ, đạo lý. Nạn tham nhũng tồn tại kéo dài, ngày càng diễn biến phức tạp và tinh vi, gây nhức nhối về đạo đức trong Đảng, làm suy giảm nghiêm trọng niềm tin của nhân dân và xã hội đối với sự lãnh đạo của Đảng và chế độ.

Như vậy, thực trạng suy giảm đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gây hậu quả rất nặng nề, làm tổn thương đến uy tín, thanh danh của Đảng, mà nếu không được ngăn chặn và đẩy lùi triệt để thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Tâm trạng xã hội và ý nguyện của nhân dân lúc này là thiết tha mong muốn, đồng thời nghiêm khắc đòi hỏi Đảng phải trong sạch, vững mạnh bắt đầu từ đạo đức. Cán bộ, đảng viên phải chứng tỏ trên thực tế, bằng những việc làm, ứng xử và hành xử, là những người có đạo đức.

Nhìn nhận rõ thực trạng đó, tại Đại hội XII, Đảng đã nhấn mạnh đến vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và đây là một trong những điểm mới, rất căn bản và trọng yếu trong việc mở rộng nội dung xây dựng Đảng: “Tập trung thực hiện mục tiêu: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức””(15). Lần đầu tiên, Đảng đưa nội dung xây dựng Đảng về đạo đức - một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng - vào trong văn kiện. Đại hội XIII của Đảng bổ sung một thành tố nữa vào công tác xây dựng Đảng là cán bộ: “Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”(16). Đó vừa là định hướng thực tiễn, vừa là chỉ báo đánh giá kết quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Thực hiện tốt nội dung xây dựng Đảng về đạo đức sẽ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa” trong nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, bảo đảm cho Đảng vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đây chính là khâu đột phá về lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền đang thực thi trọng trách lịch sử mà dân tộc và nhân dân ủy thác: Lãnh đạo thành công sự nghiệp đổi mới, vì Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Trong thời gian tới, để tăng cường giáo dục và rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cần đặc biệt quan tâm đến một số nội dung sau:

Một là, mọi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây phải được xác định là biện pháp quan trọng hàng đầu, là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài trong sự nghiệp cách mạng ở nước ta. Trước hết, việc học tập, tự học tập để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đạo đức cách mạng phải được thực hiện thường xuyên, liên tục. Các nội dung học tập phải được đưa vào sinh hoạt chi bộ và trở thành nề nếp. Thường xuyên trao đổi, thảo luận, tự phê bình và phê bình, đóng góp ý kiến xây dựng

cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương. Biểu dương những việc làm tốt, kịp thời phát hiện, uốn nắn những việc làm chưa tốt, nhất là trong việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác phấn đấu và tu dưỡng, rèn luyện theo những chuẩn mực đạo đức được xây dựng ở địa phương, cơ quan, đơn vị, trong từng tổ chức đảng.

Hai là, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; theo đó, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII, đặc biệt là quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021, của Ban Chấp hành Trung ương, “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””. Đây được xác định là khâu mấu chốt để thực hiện việc nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, khắc phục tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay.

Để thực hiện tốt nội dung này, cần giữ vững các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, phát huy dân chủ trong Đảng, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định của Đảng về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu(17).

Ba là, coi trọng xây dựng quy chế làm việc, xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi cá nhân, tổ chức. Một mặt, để nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, yêu cầu đặt ra trước hết là phải xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của mỗi người, mỗi tổ chức thì tổ chức, đơn vị đó mới hoạt động có hiệu quả. Thực tế cho thấy, phải có trách nhiệm, quyền hạn rõ ràng thì mỗi cá nhân mới có đóng góp cụ thể cho tổ chức, mới “nói đi đôi với làm”, tham gia cùng tập thể chống chủ nghĩa cá nhân. Mặt khác, để động viên, khuyến khích tinh thần trách nhiệm và hạn chế thói lười biếng, vô trách nhiệm, ỷ lại, tư lợi cá nhân của cán bộ, đảng viên, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, đảng viên. Cấp ủy các cấp cần thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát về những nội dung này; thông qua kiểm tra, giám sát để quản lý chặt chẽ từng cán bộ, đảng viên ở nơi công tác, nơi cư trú và khi công tác xa cơ quan, đơn vị, nhất là những cán bộ có chức, có quyền, trong các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm, như quản lý kinh tế, công tác cán bộ... Đồng thời, phát hiện và xử lý kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm tư cách, thoái hóa, biến chất về đạo đức, lối sống, những phần tử cơ hội, bất mãn, gây mất đoàn kết nội bộ trong Đảng, vi phạm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng.

Bốn là, không ngừng hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật gắn với việc tăng cường hơn nữa tính nghiêm minh của kỷ luật đảng và pháp luật của Nhà nước. Quá trình đổi mới và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay đặt ra yêu cầu phải khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật để hạn chế những “lỗ hổng” dễ bị lợi dụng; đặc biệt, cần tăng cường kỷ cương, phép nước, tính nghiêm minh của pháp luật để củng cố niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan nhà nước. Đồng thời, tăng cường phát huy dân chủ trong Đảng và thực hiện kỷ luật đảng thật sự nghiêm minh; xử lý kịp thời, công khai những cán bộ, đảng viên vi phạm, dù ở cương vị, chức trách nào; kiên quyết đấu tranh với những thói hư, tật xấu trong Đảng.

Năm là, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong giám sát cán bộ, công chức. Đây là giải pháp vừa cấp bách, vừa lâu dài của công tác xây dựng Đảng, cũng như trong việc phòng, chống chủ nghĩa cá nhân và ngăn chặn tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống của

một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay. Bên cạnh đó, cần phát huy mặt tích cực của dư luận xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện tốt giải pháp này sẽ góp phần giáo dục, răn đe đối với mọi cán bộ, đảng viên, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống./.

**(Nguồn: Tạp chí Cộng sản)**

**(Link: <https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-ao-uc-phong-cach-ho-chi-minh1/-/2018/825803/tang-cuong-giao-duc-va-ren-luyen-dao-duc-cach-mang-cho-can-bo%2C-dang-vien-theo-tu-tuong-ho-chi-minh-trong-giai-doan-hien-nay.aspx>)**



**Phần 2:**  
**MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU ĐÃ DIỄN RA**

-----

**Đoàn đại biểu tham dự Đại Hội báo công, dâng hương trước thềm Đại hội  
Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII**



Link: <https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid02tP9Y7qDwRYNNofaY1LNq2n7rSH7cNPdsAWtdzHWCrs5Se2CiQo73N8BJCVzfS2akl>

**PHIÊN THỨ NHẤT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  
TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2022 - 2027**



Link: <https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid02i3oXHbEnXoiwTgBSriB2XgMjklSGh1bRc8nzh3wBEAbkzX6WAbzSPQ4vqUq9GVVUI>



**KHAI MẠC GIÀN HÀNG THANH NIÊN TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN  
TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ  
2022 – 2027**



**Link:**<https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0PspMJsC2GWr5Swv47QyVLuvdYQtNhY46tVY8jfCN7QaaELHGCivFj5ZSXXnKhKenl>

**Diễn đàn: Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn**



**Link:**<https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0kM9dAGfmVwtm9t365tJfshyZph6zQ2mSuPnoo66dBRqWPaBt3HjUKsSMJEQvU2w6l>



**Tổ chức Diễn đàn thảo luận Thanh niên với chuyển đổi số tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII**



**Link:**<https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid02rjG9T8Cv9ubGyfsWRUKAsGB4BvW3ubGHtWeyU7zVotjBATHwCrRNlRSPp3GKAdC5I>

**DIỄN ĐÀN ĐỒNG HÀNH, HỖ TRỢ THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP**



**Link:**<https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid034birek4AbX6QGB261nn9q4wF21ENyQnZXnLoKV1Ksven4phhLigNX41RzS2rRfdpl>



**PHIÊN TRỌNG THỂ ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH  
QUẢNG TRỊ LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2022-2027**



**Link:**<https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid02mvmYJKdc0y1CPJbyKTzirGXiX84o9RxQiVTidzzYLve39v2x63jiAFAPrxcmY1VI>

**TUỔI TRẺ QUẢNG TRỊ VINH DỰ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG ĐỘC  
LẬP HẠNG NHÌ**



**Link:**<https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid05LkeR3DhEhuXjKdFeeqcZGcZQWJbLEfU86m6b2nYU5QvEQqJKAtRZXowX4AcexhKI>



**Thường trực Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường PTDTBT TH&THCS Hương Sơn**



**Link:** <https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid02qv5keLXBFzCeMGrpx5wqm5xvJF4RfgWHxjqALCjYekn7UasoRKdTjHHGfv7jFuVAI>

**Rộn ràng Tết Trung thu cho thiếu nhi vùng cao huyện Hương Hoá**



**Link:** <https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0RsFaw5woZABYakd4s8A6y56LMk72HZtmZUBGMZJBcciqz4EdQHKW3rNxAh8vWdNAI>



## Khánh thành công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” cho học sinh mồ côi



Link: <https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0wAZYoqG6ppE5NiwfYnkomz2EncTf9EBCLbkwJ3PFufNZLYRUQN5znZmmwjrQSfy7l>

## Thắp sáng những ước mơ, khát vọng cho thanh thiếu nhi Quảng Trị



Link: <https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0jAM7RpprU746KafSBRKvo3v5kWi954NwJfh1AaiVVfnx5piUrGjCz393nTUYgmSEl>



## Vui Tết Trung thu cùng các em thiếu nhi vùng núi huyện Đakrông



Link: <https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0Hm6uxbp2vbxY2PxuvKMDAMt6Zgsc44gwqEtUw6jv4juwCrzXtrTngYjsTFovRjnZI>

## Thiếu nhi vui Tết Trung thu với chủ đề “Vàng trắng cho em” năm 2022



Link: <https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid037DCNbgqaF3qynec8KGXzh1rSvefMncv9RfEcb2TBjgZKTPHCcO2jLc3mzEwrEJEqPI>



## Lễ khởi công Nhà tình nghĩa và Khánh thành công trình sân chơi cho người già và trẻ em tại huyện Gio Linh



Link: <https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid02Mrxjg2N7Kas7AeHe1wP4d3UKQnnuFv296gdRYcxvoxLqCWuvAijMhNgJd2qpNNjql>

## Sôi nổi các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII



Link: <https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0gAvRXzJkDda82U5CXzvXbSEmCWUCyBbcaHadjYSVjjYddSCbcqcv1fYtifyCrXYCI>



**Tuổi trẻ Quảng Trị đồng loạt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ IV, năm 2022**



**[Link:https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid026NP3xUQUhDutbUfz9KoB5MvR6WgeKomBjwdVQJrYtphcjzZMBeo9cF4KQygm4wXI](https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid026NP3xUQUhDutbUfz9KoB5MvR6WgeKomBjwdVQJrYtphcjzZMBeo9cF4KQygm4wXI)**

**CHƯƠNG TRÌNH “TRĂNG BIÊN GIỚI”**



**[Link:https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0dJNnkVLSLkcmFef5F5wqgFASU9jS8vH9mT1ctKF6xwEJWnFTvCcZypUeuidSeTSl](https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0dJNnkVLSLkcmFef5F5wqgFASU9jS8vH9mT1ctKF6xwEJWnFTvCcZypUeuidSeTSl)**

## Fanpage “Tỉnh đoàn Quảng Trị” được cấp tick xanh

 **Tỉnh đoàn Quảng Trị**  đã phát trực tiếp.   
16 Th9 · 

[Trực tiếp] Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027... Xem thêm



  420      163 bình luận 432 lượt chia sẻ 

**Link:** <https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0Kgw7x8fFaLFbQjA7wDtpfb8jgUYbYsv4Bc1Eys7hpfuh4dYMC9GOWikHUpXeAkYl>

**Phần 3:**  
**CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM THÁNG 10/2022**

1. Triển khai các hoạt động Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống hội LHTN Việt Nam.
2. Tổ chức Chương trình Thắp sáng ước mơ hoàn lương năm 2022
3. Triển khai Ngày hội chuyển đổi số trong toàn tỉnh.
4. Tổ chức Tổng kết Cuộc thi Sáng tạo trẻ lần thứ XI năm 2022.
5. Tổ chức Chương trình "Tiếp sức đến trường" năm 2022.
6. Tổ chức Talkshow Quảng Trị 2030 - Khát vọng thanh niên số thứ 7
7. Tổ chức Tập huấn công tác Đoàn Đội và phong trào thanh thanh thiếu nhi khối trường học.
8. Tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường phối hợp để phòng chống tảo hôn cho TTN dân tộc thiểu số
9. Tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn quý III và tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022
10. Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

**Phần 4:**  
**THEO DÒNG LỊCH SỬ**

-----

**1. *Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022), lãnh đạo tiên bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam***

- Tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ Quảng Trị về thân thế, cuộc đời và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Võ Văn Ngân với cách mạng Việt Nam: Tham gia thành lập chi bộ An Nam Cộng sản Đảng, trở thành một trong những đảng viên đầu tiên của Đảng; những đóng góp tích cực vào việc xây dựng, phát triển Đảng trong giai đoạn mới thành lập, góp phần to lớn vào việc duy trì sự lãnh đạo liên tục của Đảng và khôi phục phong trào cách mạng của quần chúng ở Gia Định - Chợ Lớn, trong thời kỳ địch khủng bố trắng; xây dựng khu căn cứ 18 thôn Vườn Trầu, Bà Điểm, Hóc Môn, Gia Định làm hậu cứ an toàn cho Xứ ủy và Ban Chấp hành Trung ương Đảng...

- Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh nhà về tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng của người chiến sỹ cộng sản Võ Văn Ngân: Lòng trung thành vô hạn với lý tưởng cộng sản; ý chí và tinh thần cách mạng sản kiên cường, dũng cảm, luôn sáng ngời đạo đức cách mạng, gắn bó máu thịt với Nhân dân, nói đi đôi với làm; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng bào.

**2. *Kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956-15/10/2022)***

- Tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, thanh niên và xã hội về truyền thống vẻ vang của Hội LHTN Việt Nam và các tầng lớp thanh niên Việt Nam; thông qua các hoạt động giúp hội viên, thanh niên tự hào về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của Hội LHTN Việt Nam, giáo dục hội viên, thanh



niên ý thức phấn đấu vươn lên, lập thân, lập nghiệp, xây dựng đất nước, nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng.

- Đẩy mạnh triển khai phong trào “*Tôi yêu Tổ quốc tôi*” và các chương trình của Hội LHTN Việt Nam, củng cố hệ thống tổ chức Hội tại cơ sở, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ Hội.

- Tuyên truyền lịch sử, truyền thống anh hùng của hội viên, thanh niên và Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị, những thành tựu của công tác Hội và phong trào thanh niên Quảng Trị trong những năm qua.

*(Nguồn: Hướng dẫn số 59-HD/TĐTN-XDD, ngày 05/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng trong năm 2022)*

### **3. Ngày Khuyến Học Việt Nam (02/10)**

Ngày 2/10/1996, Hội Khuyến khích và Hỗ trợ giáo dục Việt Nam (gọi tắt là Hội Khuyến học Việt Nam) được thành lập theo Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 29/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày Khuyến học Việt Nam được lập ra nhằm mục đích động viên và tôn vinh những tấm gương hiếu học, những tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học; đồng thời tích cực tham gia và đẩy mạnh phong trào học tập, tự học theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại.

### **4. Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10)**

- Tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số; thông tin các nội dung cơ bản về chuyển đổi số, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, chính quyền số, công nghệ số đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tuyên truyền về xây dựng và phát triển chính quyền số để góp phần tạo môi trường chính quyền thân thiện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; thông tin về các cơ chế, chính sách, phát triển nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng số, phát triển nền tảng số và đảm bảo an toàn, an ninh mạng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; các giải pháp phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; phản ánh các hoạt động chuyển đổi số, hợp tác chuyển đổi số, công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm về cung cấp và sử dụng thông tin số trên địa bàn tỉnh; thông tin, chia sẻ cách làm hay, sáng tạo, mô hình điển hình về chuyển đổi số; những thành tựu, hiệu quả về chuyển đổi số và những vấn đề có liên quan trong công tác chuyển đổi số của tỉnh Quảng Trị.

### **5. Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10)**

Vào ngày 20/09/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg lấy ngày 13/10 là ngày Doanh nhân Việt Nam hằng năm. Việc thành lập ngày này có ý nghĩa tôn vinh đóng góp của những doanh nhân với sự phát triển của xã hội. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để khen thưởng và động viên phong trào thi đua, sản xuất của doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam.

### **6. Ngày thành lập hội nông dân Việt Nam (14/10)**

Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc và thanh niên cách mạng đồng chí hội, cuối năm 1926 đầu năm 1927, một số địa phương hình thành “*Nông Hội Đỏ*” chỉ đạo cuộc nổi dậy của nông dân đấu tranh chống thực dân, địa chủ phong kiến và tư sản, đòi quyền dân sinh dân chủ; tiêu biểu là cuộc đấu tranh của nông dân Cao Lãnh, Sa Đéc, Gia Định, Đức Phổ, Duyên Hà, Tiền



Hải... đi tới đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ngay từ khi thành lập, Đảng ta rất coi trọng việc giáo dục, tổ chức, động viên đưa quần chúng ra đấu tranh chính trị và xây dựng đội quân chính trị quần chúng cách mạng. Tại kỳ họp ban chấp hành Trung Ương Đảng lần I (khoá I) từ 14/10 đến cuối tháng 10 năm 1930, “Nông hội đỏ” chính thức ra đời.

### **7. Ngày Dân vận của cả nước (15/10)**

Cách đây 83 năm, từ ngày 14 đến ngày 31/10/1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc), Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Án Nghị quyết về tình hình Đông dương và nhiệm vụ cần kíp của Đảng, thông qua các Án Nghị quyết về công nhân vận động, phụ nữ vận động, nông dân vận động, Phản đế đồng minh, công sản thanh niên vận động, phụ nữ vận động, quân đội vận động và vấn đề cứu tế. Hội nghị đã xác định đường lối chính trị của cách mạng Việt Nam, trong đó công tác vận động và giác ngộ quần chúng đứng lên làm cách mạng giải phóng dân tộc trở thành nhiệm vụ to lớn của Đảng.

### **8. Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10)**

Từ nghị quyết đầu tiên về công tác vận động phụ nữ (tháng 10/1939) đến các nghị quyết của Đảng nói về công tác phụ nữ, các bài viết của chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo của Đảng và nhà nước ta đều gắn liền với sự nghiệp giải phóng phụ nữ với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng loài người. Phụ nữ được coi là một tổ chức quần chúng của Đảng.

## **Phần 5**

### **VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH**

#### **KẾ HOẠCH**

#### **Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số Quốc gia trong đoàn viên, thanh niên năm 2022**

-----

Ngày 26/9/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch số 01-KH/TĐTN-PTTN về triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số Quốc gia trong đoàn viên, thanh niên năm 2022, với những nội dung cụ thể như sau:

**1. Thời gian thực hiện:** Ngày 08/10/2022.

**2. Địa điểm thực hiện:** Diễn ra đồng loạt trên địa bàn tỉnh.

**3. Nội dung thực hiện**

\*Cấp tỉnh

- Tập huấn Quangtrimart.vn và triển khai ứng dụng Digishop tại huyện Vĩnh Linh.

- Tổ chức hoạt động ngoại khoá “Sử dụng internet văn minh an toàn” và hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

\* Cấp huyện

- Xây dựng các chuyên mục và đăng tải các bài viết liên quan đến thông tin, kiến thức về chuyển đổi số; tuyên truyền các ấn phẩm truyền thông trực quan về chuyển đổi số quốc gia và vai trò của tuổi trẻ đối với chuyển đổi số, các

hoạt động triển khai hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên các kênh truyền thông của đơn vị. Kịp thời phát hiện, tuyên truyền, biểu dương các sáng kiến, sản phẩm số tiêu biểu của thanh thiếu nhi.

- Tổ chức hoạt động bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và năng lực, kỹ năng tổng hợp (quay phim, chụp ảnh, đồ họa, dựng hình); kỹ năng tuyên truyền trên internet cho đội ngũ cán bộ Đoàn.

- Ra quân các đội hình thanh niên tình nguyện hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng dịch vụ công trực tuyến (Quảng Trị IOC). Hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt, sử dụng các dịch vụ số phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu như: y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng chống dịch... thông qua các nền tảng số.

- Tập huấn các kỹ năng liên quan tới ứng dụng thương mại điện tử (chụp ảnh, sử dụng tính năng phát trực tiếp (livestream) quảng bá sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên trên các nền tảng số, thanh toán số cho đoàn viên, thanh niên. Thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trong khởi nghiệp của thanh niên qua các nền tảng Quangtrimart.vn, VNPost, Shopee.vn, Tiki.vn, Voso, Viettech, nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên và các hoạt động thương mại điện tử khác.

- 100% các cấp bộ Đoàn triển khai tuyên truyền và tham gia vận hành Mạng lưới Thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị. Tiếp tục triển khai ứng dụng số i-HR trong tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên giai đoạn 2021 - 2026 trong toàn Đoàn.

**Link tải văn bản:** <http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html>

## CÔNG VĂN

### **Tiếp tục triển khai phong trào Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 rèn luyện, Học sinh 3 tốt năm học 2022 - 2023**

-----

Ngày 07/9/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Công văn số 2054 - CV/TĐTN-TTNTH về việc tiếp tục triển khai phong trào Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 rèn luyện, Học sinh 3 tốt năm học 2022 - 2023, với những nội dung cụ thể như sau:

**1.** Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội, website của đơn vị. Phối hợp các cơ quan báo chí xây dựng các tuyến tin, bài giới thiệu về các phong trào, hoạt động, giải pháp hiệu quả trong triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”.

**2.** Chỉ đạo 100% Đoàn trường học xây dựng và đăng tải bộ tài liệu infographic hướng dẫn thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt” qua đó giới thiệu về mục đích và ý nghĩa của phong trào tới cán bộ Đoàn,

đoàn viên, thanh niên để đảm bảo phong trào được triển khai sâu rộng, hiệu quả.

**3.** Tập trung nghiên cứu các tiêu chuẩn của phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt” qua đó định hướng, vận động, phát

hiện các gương đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện có hiệu quả phong trào đề giới thiệu tuyên dương.

**Link tải văn bản:**<http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html>

## **CÔNG VĂN**

### **Tổ chức Đại hội Đoàn trong các Trường THPT, Trung tâm GDTX-GDNN, nhiệm kỳ 2022 - 2023**

-----

Ngày 20/9/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Công văn số 05 - CV/TĐTN-TTNTH về việc tổ chức Đại hội Đoàn trong các Trường THPT, Trung tâm GDTX-GDNN, nhiệm kỳ 2022 - 2023, với những nội dung cụ thể như sau:

**1. Các nội dung Đại hội:** Yêu cầu Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn bám sát Hướng dẫn số 81-HD/TWĐTN - BTC ngày 01/11/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, riêng báo cáo chính trị trình Đại hội bảo đảm bám sát Kế hoạch năm học 2022 - 2023 của ngành giáo dục, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2022 - 2023 của Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn.

#### **2. Về nhân sự Đại hội**

##### **2.1 Về số lượng**

- Đối với BCH Chi đoàn: Có từ 03-05 ủy viên, trong đó có 01 Bí thư và 01 Phó Bí thư.

- Đối với BCH Đoàn Trường: Có từ 05 đến 15 Ủy viên, nếu BCH có từ dưới 09 ủy viên thì có 01 Bí thư và 01 Phó Bí thư, nếu có từ 09 đến 15 ủy viên thì bầu Ban Thường vụ gồm Bí thư, Phó Bí thư và các Ủy viên Ban Thường vụ.

##### **2.2. Về tiêu chuẩn nhân sự**

- Đối với cán bộ Đoàn là học sinh: Có học lực từ loại khá trở lên.

- Đối với cán bộ Đoàn là giáo viên: Có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên, trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên. Giữ chức vụ không quá 37 tuổi, trong một số trường hợp đặc biệt có thể hơn từ 01 đến 02 tuổi để phù hợp với yêu cầu công tác.

**3. Số lượng đại biểu:** Căn cứ tình hình thực tế, BCH Đoàn Trường nhiệm kỳ 2022- 2023 xin ý kiến cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Giám đốc Trung tâm để có phương án tổ chức phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị và tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên số lượng đại biểu triệu tập ít nhất 60 đại biểu.

**4. Về tiến độ thời gian:** Đại hội Chi đoàn hoàn thành trước 30/9/2021; Đại hội Đoàn trường hoàn thành trước ngày 30/10/2021.

**Link tải văn bản:**<http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html>

**CÔNG VĂN**  
**rà soát, giới thiệu sản phẩm tham gia xét chọn Giải thưởng Tuổi trẻ sáng  
tạo toàn quốc năm 2022**

-----

Ngày 26/9/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Công văn số 19-CV/TĐTN-PTTN về việc rà soát, giới thiệu sản phẩm tham gia xét chọn Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm 2022, với những nội dung cụ thể như sau:

**1. Đối tượng, lĩnh vực bình chọn**

- Đối tượng:

+ Các sản phẩm sáng tạo đã được nghiệm thu và áp dụng có hiệu quả trong học tập, công tác, lao động sản xuất trong khoảng thời gian từ 02 năm trở lại đến thời điểm gửi hồ sơ bình chọn.

+ Tác giả hoặc nhóm tác giả (không quá 05 người) là công dân có quốc tịch Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trong và ngoài nước, không quá 35 tuổi (tính đến thời điểm ngày 31/12/2022).

- Các lĩnh vực trao Giải thưởng:

+ Chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo;

+ Y tế, giáo dục và đào tạo;

+ Bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu;

+ Cải cách hành chính, giao thông vận tải, xây dựng, quốc phòng, an ninh;

+ Hoạt động xã hội, công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi;

+ Lao động, sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ;

+ Văn hoá, nghệ thuật.

**2. Tiêu chuẩn, cách thức bình chọn và hồ sơ đăng ký tham gia:** Có Hướng dẫn kèm theo.

**3. Thời hạn đăng ký:** Trước ngày 15/10/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn không xem xét đối với các hồ sơ nộp muộn.

**Link tải văn bản:** <http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html>

**CÔNG VĂN**

**Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức lối sống  
cho ĐVTN và đồng hành với thanh niên trong học tập**

-----

Ngày 28/9/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Công văn số 19-CV/TĐTN-TTNT về việc tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức lối sống cho ĐVTN và đồng hành với thanh niên trong học tập, với những nội dung cụ thể như sau:

**1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lòng nhân ái, tình yêu thương con người cho đoàn viên, thanh thiếu nhi bằng hình thức phù hợp thông qua bảng tin, các phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng, website, mạng xã hội. Hướng dẫn, chỉ đạo 100% các Đoàn trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX, các Liên đội TH và THCS tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”.**

2. Ban Thường vụ Đoàn các huyện, thị xã chỉ đạo ít nhất 01 Đoàn trường THPT tổ chức hoạt động “*Nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên trẻ*”. Riêng đối với Ban Thường vụ Thành Đoàn Đông Hà chỉ đạo 100% Đoàn trường Trung cấp, THPT tổ chức hoạt động “*Nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên, giảng viên trẻ*”; Ban Thường vụ Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo 100% Đoàn trường Cao đẳng tổ chức hoạt động “*Nâng cao nghiệp vụ cho giảng viên trẻ*”.

3. Thời gian tổ chức: Thời gian tập trung tổ chức diễn đàn “*Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường*” và hoạt động “*Nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên, giảng viên trẻ*” từ ngày **05/10 - 30/10/2022**.

**Link tải văn bản:**<http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html>

## **Phần 6**

### **TUỔI TRẺ THAM GIA QUẢNG BÁ VĂN HÓA, LỊCH SỬ, DU LỊCH, TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN TỈNH QUẢNG TRỊ**

-----

#### **1. Giếng Cổ Gio An nơi không gian văn hóa hòa quyện**

Được biết đến như một mảnh đất có điều kiện tự nhiên và thiên nhiên phong phú, đa dạng, Quảng Trị cũng là nơi có hệ thống công trình kiến trúc khai thác nguồn nước ngầm rất độc đáo của người Chăm Pa xưa với hơn 30 giếng cổ khác nhau mà người dân quen gọi là “Giếng cổ Gio An”. Gio An là một xã nằm ở phía Tây thuộc huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, nơi có hệ thống giếng cổ độc đáo mà được người dân trong và ngoài tỉnh thành ghé tham quan, du lịch mỗi khi đến với Quảng Trị.

Giếng cổ Gio An là hệ thống công trình dẫn thủy cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất, là một di tích có giá trị khảo cổ, văn hoá và nghệ thuật độc đáo do người Chăm xưa sáng tạo nên và được người Việt tiếp thu và giữ gìn cho đến ngày nay. Theo ước tính của các nhà khảo cổ, Giếng Cổ Gio An đã có niên đại trên 2.000 năm tuổi. Hệ thống giếng cổ Gio An tại Quảng Trị đã được Bộ VH-TT&DL ban hành Quyết định số 08/2001/QĐ-BVHTT ngày 13/3/2001 công nhận là di tích lịch sử – văn hoá cấp quốc gia. Hệ thống giếng cổ bao gồm 14 giếng cổ (Giếng Dưới, Giếng Búng, Giếng Côi, Giếng Tép, Giếng Ông, Giếng Bà, Giếng Gai thôn Hảo Sơn; Giếng Trạng, Giếng Đào ở thôn An Nha. Giếng Gái1, Gái2, Giếng Nậy thôn An Hương; Giếng Máng thôn Long Sơn, Giếng Pheo thôn Tân Văn).

<https://ipa.quangtri.gov.vn/khamphaquangtri/giengcogioan.html>

#### **2. Thành cổ Quảng Trị**

Thành cổ Quảng Trị - địa danh đã làm thức tỉnh lương tri loài người trên thế giới bởi cuộc đọ sức kiên cường và quyết liệt của quân giải phóng trong cuộc chiến 81 ngày đêm mùa hè lịch sử năm 1972 chống lại cuộc phản kích tái chiếm thành cổ và thị xã quảng trị của quân đội sài gòn. sự kiện lịch sử đó đã viết lên một khúc tráng ca về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thành cổ trở thành một di sản lịch sử, văn hoá tiêu biểu của đất nước, một tượng đài về khát vọng độc lập và hòa bình.



Thành cổ Quảng Trị là 1 trong 8 di tích thành phần thuộc di tích quốc gia đặc biệt “Thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972”, được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng theo Quyết định số 2383/QĐ-TTg ngày 09/12/2013. Di tích Thành cổ Quảng Trị tọa lạc giữa lòng thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, cách thành phố Đông Hà 12km về phía nam, cách Quốc lộ 1A 2km về phía đông. Thành cổ Quảng Trị là công trình thành lũy quân sự và ly sở của triều đình nhà Nguyễn trên địa hạt Quảng Trị. Đây cũng là trung tâm tinh ly Quảng Trị thời thuộc Pháp và chính quyền miền Nam. Đặc biệt, trong cuộc chiến đấu ác liệt chống phản kích để bảo vệ thị xã Quảng Trị suốt 81 ngày đêm của các chiến sĩ quân giải phóng với lực lượng lớn quân đội Sài Gòn từ ngày 28-6-1972 đến 16-9-1972, Thành Cổ Quảng Trị đã ghi vào lịch sử một trang vàng chói lọi trong sự kính phục của nhân dân thế giới và niềm tự hào của dân tộc ta.

<https://ipa.quangtri.gov.vn/khamphaquangtri/thanhco.html>

## **Phần 7**

### **THANH NIÊN VỚI PHÁP LUẬT**

#### **Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 9/2022**

-----

#### **1. Cản trở hoạt động tổ tụng bị phạt tiền đến 80 triệu đồng**

Pháp lệnh số 02/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tổ tụng có hiệu lực từ ngày 1/9/2022. Theo đó, mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi cản trở hoạt động tổ tụng của cá nhân là 40 triệu đồng, của tổ chức là 80 triệu đồng.

Đối với hành vi cản trở hoạt động tổ tụng hình sự, Pháp lệnh quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng - 1.000.000 đồng đối với người tham gia tổ tụng đã được triệu tập mà vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan và việc vắng mặt của họ gây trở ngại cho hoạt động tổ tụng.

#### **2. Từ 1/9, gửi hàng xe khách phải cung cấp đầy đủ, chính xác 6 thông tin**

Từ 1/9/2022, Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có hiệu lực thi hành.

Trong đó, bổ sung điểm đ khoản 3 Điều 11: Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe (nếu có) khi nhận hàng hóa ký gửi xe ô tô (người gửi hàng hóa không đi theo xe) phải yêu cầu người gửi hàng hóa cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về: Tên hàng hóa, cân nặng (nếu có), họ và tên, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân/số thẻ căn cước công dân, số điện thoại liên hệ của người gửi và người nhận.

#### **3. 6 trường hợp giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng**

Có hiệu lực từ ngày 12/9/2022, Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị



định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 4 đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế giá trị gia tăng là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng.

Giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng được quy định cụ thể với 6 trường hợp.

#### **4. Quy định mới về chế độ trợ cấp đối với người có công**

Có hiệu lực từ ngày 5/9/2022, Thông tư 44/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý.

Thông tư nêu rõ, 2 đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng gồm: Cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong ngành công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg; quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội, đã phục viên, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg.

Bên cạnh đó, thực hiện trợ cấp hàng tháng và trợ cấp 1 lần đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg;...

#### **5. Hướng dẫn quy trình công nhận, thực hiện chế độ ưu đãi người có công**

Thông tư số 55/2022/TT-BQP của Bộ Quốc phòng hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2022.

Thông tư này hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Thông tư hướng dẫn cụ thể về 24 quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng với 23 đối tượng, trường hợp khác nhau.

#### **6. Từ 1/9, làm từ thiện phải ghi chép đầy đủ kết quả tiếp nhận, phân phối, sử dụng nguồn đóng góp**

Theo Thông tư số 41/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện có hiệu lực từ 1/9/2022, các cá nhân có các hoạt động xã hội, từ thiện có trách nhiệm mở sổ ghi chép đầy đủ thông tin về kết quả tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện phải thực hiện theo quy định; đồng thời lập báo cáo và công khai tình hình tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp theo quy định của pháp luật.

#### **7. Tám vị trí công tác lĩnh vực Đầu tư phải định kỳ chuyển đổi**

Thông tư 18/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức,

viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương có hiệu lực thi hành từ ngày 30/09/2022.

Thông tư này áp dụng với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư.

Danh mục vị trí công tác thuộc lĩnh vực Đầu tư phải thực hiện định kỳ chuyển đổi gồm: 1- Thẩm định, cấp giấy chứng nhận đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và của Việt Nam ra nước ngoài; 2- Thẩm định dự án; 3- Đấu thầu và quản lý đấu thầu; 4- Lập, phân bổ, quản lý kế hoạch vốn; 5- Quản lý quy hoạch; 6- Quản lý khu công nghiệp - khu chế xuất - khu kinh tế; 7- Quản lý doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh; 8- Quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc quy định nêu trên là từ đủ 03 năm đến 05 năm.

### **8. Thu phí sử dụng thông tin trong CSDLQG về dân cư**

Thông tư 48/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG) có hiệu lực từ 17/9/2022.

Thông tư 48/2022/TT-BTC nêu rõ, người nộp phí là cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 10 Luật Căn cước công dân có đề nghị khai thác và sử dụng thông tin trong CSDLQG về dân cư và được cơ quan quản lý CSDLQG về dân cư có thẩm quyền cung cấp thông tin trong CSDLQG về dân cư theo quy định pháp luật.

Thông tư quy định mức phí xác thực thông tin công dân, khai thác kết quả thông tin như sau:

| TT | Nội dung công việc thu phí  | Mức thu (đồng/trường thông tin) |
|----|---|---------------------------------|
| 1  | Xác thực thông tin công dân bằng tin nhắn SMS, văn bản điện tử, văn bản giấy (sản phẩm SPDC01)      | 1.000                           |
| 2  | Tin nhắn SMS trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác (sản phẩm SPDC02)                          | 1.000                           |
| 3  | Văn bản điện tử trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác qua cổng dịch vụ công (sản phẩm SPDC03) | 1.000                           |
| 4  | Văn bản điện tử trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác qua ứng dụng phần mềm (sản phẩm SPDC04) | 1.000                           |
| 5  | Văn bản giấy trả lời kết quả thông tin đề nghị cung cấp (sản phẩm SPDC05)                           | 1.000                           |

Kể từ ngày 17/9/2022 đến hết ngày 31/12/2023, áp dụng mức thu bằng 50% mức phí quy định tại bảng trên.

Kể từ ngày 01/01/2024 trở đi, áp dụng mức thu theo mức phí quy định tại bảng trên.

### **9. Chương trình Giáo dục thường xuyên mới cấp THPT**

Có hiệu lực từ ngày 10/9/2022, Thông tư 12/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học

phổ thông được thực hiện từ năm học 2022-2023 đối với lớp 10; từ năm học 2023-2024 đối với lớp 11 và từ năm học 2024-2025 đối với lớp 12.

Chương trình bao gồm các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc; các môn học lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp; các chuyên đề học tập lựa chọn; các môn học và hoạt động giáo dục tự chọn.

Cụ thể, các môn học bắt buộc gồm 7 môn học, trong đó: Ngữ văn, Toán, Lịch sử là 3 môn học bắt buộc và 4 môn học lựa chọn trong số các môn học Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ.

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp là hoạt động giáo dục bắt buộc. Ngoài ra còn có các môn học, hoạt động tự chọn gồm Ngoại ngữ, Tiếng dân tộc thiểu số, Nội dung giáo dục địa phương.

Thời gian học của mỗi năm học là 35 tuần/lớp. Mỗi ngày học 1 buổi, mỗi buổi không bố trí quá 5 tiết học; mỗi tiết học 45 phút.

#### **10. Liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài**

Thông tư 11/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/9/2022.

Cơ sở đánh giá năng lực ngoại ngữ của nước ngoài phải cung cấp thông tin về các yếu tố bảo đảm chất lượng như: Đề thi bảo đảm độ tin cậy, tính chính xác, khách quan, minh bạch, công bằng trong đánh giá năng lực ngoại ngữ của thí sinh; không vi phạm pháp luật, thuần phong, mỹ tục, văn hóa của Việt Nam; đề thi mẫu được công bố để thí sinh tiếp cận dễ dàng, đầy đủ; Bảng quy đổi kết quả thi với Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) được cơ quan quy định công nhận;...

#### **11. Người lao động vận hành công trình khí làm việc tối đa 12 giờ/ngày**

Thông tư 12/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí có hiệu lực từ ngày 9/9/2022.

Theo Thông tư quy định, người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí làm việc theo ca và phiên làm việc. Cụ thể, ca làm việc không quá 12 giờ trong 1 ngày; phiên làm việc tối đa là 7 ngày.

Bảo đảm tổng số giờ làm việc của ca làm việc và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày; số giờ làm thêm không quá 300 giờ trong 1 năm.

#### **12. Tăng mức chi cho xây dựng văn bản quy phạm pháp luật**

Có hiệu lực từ 1/9/2022, Thông tư 42/2022/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Theo đó, tăng mức chi soạn thảo văn bản đối với nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết liên tịch, nghị định của Chính phủ; quyết định của Thủ tướng Chính phủ; thông tư;...

(*Nguồn: <https://baochinhphu.vn/chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-9-2022-102220831202129138.htm>*)

## **Phần 8**

### **ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 11/2022**

-----

- Các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống hội LHTN Việt Nam.

- Đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền pháp luật đặc biệt là các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam.

- Khuyến khích các cơ sở Đoàn đăng tải các ý tưởng, sáng kiến sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia đề xuất lên website và facebook của đơn vị về những góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; sáng kiến phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đơn vị.

- Tuyên truyền, triển khai học tập quán triệt nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027; việc thực hiện Luật Thanh niên (sửa đổi), Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

- Tích cực tuyên truyền một số văn bản Luật, Nghị định, chính sách mới trên các lĩnh vực đời sống xã hội; giáo dục, vận động đoàn viên, thanh niên sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật. Tiếp tục thông tin các chủ trương, kế hoạch, chương trình công tác Đoàn - Hội - Đội đến với đoàn viên, thanh niên.

- Tiếp tục nắm bắt và định hướng tình hình tư tưởng, các thông tin dư luận xã hội, nhất là các thông tin dư luận xã hội trên các trang mạng xã hội, thường xuyên báo cáo với lãnh đạo để xử lý kịp thời.

- Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức hoạt động hưởng ứng các Ngày lễ kỷ niệm: : Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga thành công (07/11); Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (09/11); Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11); Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11); Kỷ niệm 202 năm Ngày sinh Ph.Ăngghen (28/11)...

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả, các mô hình sáng tạo, mô hình kinh tế giỏi, gương khởi nghiệp, lập nghiệp; các gương thanh thiếu nhi, gương cán bộ Đoàn, Hội, Đội xuất sắc trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh và duy trì đều đặn chuyên mục “*Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp*”, “*Theo dấu chân Bác*” trên Website hoặc Fanpage của đơn vị.

**BAN XÂY DỰNG ĐOÀN  
TỈNH ĐOÀN QUẢNG TRỊ**